

Số: /BC-TTĐVVV

Sơn La, ngày tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA**  
**ngày 28/12/2021 của Bộ Công an**

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SLĐTBXH ngày 17/3/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; Kế hoạch số 153/KH-TTĐVVV ngày 25/3/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. Trung tâm Dịch vụ việc làm báo cáo nội dung như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Đặc điểm tình hình chung:**

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La với chức năng nhiệm vụ Tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và cung ứng lao động cho người dân trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người dân trong cả nước.

**2. Thuận lợi**

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với chính quyền địa phương, Công an phường Chiềng Sinh trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị và trên địa bàn;

Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân bền vững, không để xảy ra các tình huống diễn biến đột xuất, bất ngờ về công tác an ninh trên địa bàn.

### 3. Khó khăn

- Ngoài trụ sở chính của đơn vị tại Thành phố, Trung tâm có 02 văn phòng đại diện tại 2 huyện Mộc Châu và huyện Phù Yên. 02 Văn phòng có địa điểm cách xa Trung tâm nên rất khó khăn cho công tác bảo vệ tài sản của đơn vị.

- Bộ phận tham mưu giúp việc kiêm nhiệm. Thời gian dành cho công tác chuyên môn chiếm đa số, nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác ANTT gắn với việc chỉ đạo triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA

- Cấp ủy, Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Các văn bản được triển khai, phổ biến, quán triệt trong phạm vi toàn đơn vị với yêu cầu: Toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động được học tập tiếp thu đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tổ chức cho cán bộ, viên chức nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, nhằm nâng cao nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc chấp hành pháp Luật của Nhà nước.

- Hàng năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức ký kết giao ước thi đua, nội dung đăng ký và thực hiện lồng ghép việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức triển khai, phổ biến nội dung của Thông tư tới toàn thể viên chức, người lao động trong Trung tâm. Thông qua việc triển khai, phổ biến đã từng bước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức với việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Kết quả 100% viên chức, người lao động tham gia đăng ký, cam kết bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT. Thường xuyên rà soát các nội dung tiêu chí đăng ký có đánh giá và rút kinh nghiệm theo từng, quý, năm.

- Phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại cơ quan và địa bàn; bồi dưỡng kiến thức bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. 100% đội ngũ cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị luôn xác định lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối

đổi mới của Đảng, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

- Phối hợp với chặt chẽ Công an phường Chiềng Sinh và trong công tác bảo vệ ANTT của đơn vị bảo vệ cơ quan. ngoài ra trong dịp các ngày lễ, tết hàng năm cơ quan phân công viên chức và người lao động phối hợp cùng bảo vệ chuyên trách thường trực 24/24h thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng giải quyết những công việc đột xuất và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan, không để xảy ra mất an ninh trật tự trong đơn vị.

## **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT nói chung và Thông tư 124/2021/TT-BCA nói riêng**

- Tổ chức phổ biến tuyên truyền tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/2/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về: “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, trọng tâm là duy trì, tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở và các mô hình “tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

- Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

- Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Quy định 06-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng.

- Thường xuyên tuyên truyền tới toàn thể viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thực hiện tốt các tiêu chí công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các mô hình tự quản tại đơn vị, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ chuyên trách, bảo vệ vật tư, tài sản của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan về công tác đảm bảo an ninh trật tự và trong quan hệ tiếp xúc, giao tiếp với tổ chức, công dân đến giao dịch công tác, nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa không để xảy ra mất cắp tài sản của cơ quan cũng như các nhân. Ngoài ra còn tuyên truyền cán bộ nắm bắt nội dung kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm, tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tai nạn, và các vi phạm xã hội

khác. Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan an toàn về ANTT.

### **3. Kết quả triển khai, thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA**

Hàng năm đơn vị đều triển khai đầy đủ văn bản của cấp trên đến cán bộ, viên chức và người lao động nắm chắc và thực hiện đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tổ chức cho 100% viên chức, người lao động đăng ký theo các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan an toàn về ANTT.

- Kết quả 100% viên chức, người lao động tham gia đăng ký, cam kết bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT. Thường xuyên rà soát các nội dung tiêu chí đăng ký có đánh giá và rút kinh nghiệm theo từng quý, năm.

- Qua công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác đấu tranh, cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự. Trong những năm qua đơn vị đều được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

### **4. Kết quả phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA:**

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội trên địa bàn nơi đơn vị đặt trụ sở.

- Thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng lịch trực, danh sách trực của Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, tình hình an ninh trật tự tại đơn vị trong các dịp lễ, tết, .... Qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác an toàn về an ninh trật tự.

- Có phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra các hoạt động gây rối, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong đơn vị.

### **5. Công tác lập và lưu hồ sơ**

- Hàng năm Trung tâm đã thực hiện tốt việc bảo quản hồ sơ tài liệu theo danh mục, bố trí viên chức quản lý, lập và lưu hồ sơ và được lưu theo từng năm. đảm bảo theo đúng quy định.

### **6. Công tác thi đua, khen thưởng**

Cấp ủy, Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, trú trọng, bồi dưỡng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng năm Trung tâm được công nhận là đơn vị đạt tiêu

chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đề nghị xét khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần, trách nhiệm trong giữ gìn an toàn, an ninh trật tự; đoàn kết, giữ gìn chính trị nội bộ và thực hiện tốt nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan. Qua đó, khuyến khích, động viên cán bộ hăng say công tác và tham gia thực hiện tốt các phong trào do đoàn thể và chính quyền phát động.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ bảo vệ bí mật nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tổ chức ký cam kết giao ước thi đua, 100% viên chức, người lao động đã đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và không vi phạm pháp luật về ANTT.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:**

#### **\* Ưu điểm**

Trong những năm qua, Cấp ủy, Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Chương trình, Kế hoạch, Quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự tại cơ quan. Qua đó nhận thức của viên chức, người lao động về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác an ninh trật tự tại đơn vị và vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn về bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật, phòng chống cháy nổ, trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị và trên địa bàn được giữ vững.

#### **\* Tồn tại, hạn chế:**

Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự của đơn vị, phòng cháy chữa cháy còn có mặt hạn chế, như nghiệp vụ bảo vệ còn hạn chế, chưa được tập luyện thường xuyên, nên còn lúng túng trong việc xử lý các tình huống phát sinh, đột xuất.

### **IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

- Đề nghị Công an tỉnh thông báo các đợt tập huấn về công tác bảo vệ ANTT cho cán bộ bảo vệ chuyên trách đơn vị.

- Tiếp tục tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất cần thiết để công tác bảo vệ ANTT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:**

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh

Tổ Quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan trong mọi tình huống, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Tích cực giáo dục, chính trị tư tưởng cho đội ngũ viên chức và người lao động. Tổ chức tốt các buổi học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Thường xuyên thông báo tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

4. Tăng cường công tác quản lý cán bộ Đảng viên, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan và thời gian công tác của cán bộ thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến tư tưởng kịp thời phát hiện các biểu hiện sai lệch trong nhận thức tư tưởng cũng như trong hành động của cán bộ, ngăn chặn kịp thời âm mưu lôi kéo mua chuộc của các thế lực thù địch đối với cán bộ trong đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

5. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong đơn vị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị, phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng bảo vệ, tổ an ninh dân phố thực hiện tốt phương án tác chiến bảo vệ an toàn cơ quan và khu vực nơi cơ quan đóng, nhất là trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, quán triệt cho viên chức, người lao động đề cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, trước sự chống phá của các phần tử tiêu cực trong xã hội, nêu cao tinh thần và ý thức tu dưỡng rèn luyện bản thân, tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của đơn vị.

7. Làm tốt công tác tổng kết thi đua khen thưởng, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. Trung tâm Dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động – Thương binh xã hội, Phòng PA03, PV05 Công An tỉnh theo dõi chỉ đạo ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Phòng PA03, PV05 Công An tỉnh;
- Cấp uỷ chi bộ;
- Lãnh đạo TT;
- Các phòng, bộ phận CM;
- Trang TTĐT TT;
- Lưu: VT (Hà 01b).

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quang Khải**

